



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ที่ ๘๓/๒๕๖๕

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่ ๓๓๓ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมอบหมายงานและความรับผิดชอบในส่วนสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนดังนี้

มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น มีหน้าที่กำกับดูแลภายในสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน รับผิดชอบการปฏิบัติราชการประจำในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน แบ่งออก ดังนี้

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

มอบหมายให้ มีนายวรภพ บัวเกิด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นายพนา พันพิจิตร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ และนายภคิน คำผ่องศรี ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานอำนวยความสะดวกและข้อมูลข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบภายในงานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานรัฐพิธี งานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม งานนันทนาการและกีฬา งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในส่วนราชการใด รวมถึงงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ งานนโยบายและแผน

มอบหมายให้ นายพนา พันพิจิตร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลงานในฝ่ายนโยบายและแผน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ รวมถึงงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ งานกฎหมายและคดี

มอบหมายให้ นายภคิน คำผ่องศรี ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายและนิติกรรม งานดำเนินการทางคดี ศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติ อบต.รวมถึงงานที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ งานพัฒนาชุมชน

มอบหมายให้ นางสุจิตรา นัยพ่วง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน งาน จปฐ.งานพัฒนาสังคม งานกิจการสตรี และกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายให้ นายภาวิช เงินพุ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๖๐-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย การให้บริการประชาชนด้านอื่นๆ รวมถึงงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ยังมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่รับผิดชอบงานต่างๆดังต่อไปนี้

ให้ผู้ได้รับคำสั่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบในเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน